




# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

11 มิถุนายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>แก้ปัญหาหายเสพติด</b></p> <p><b>กัญชา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, บ้านเมือง เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, isaranews, prd., newtv, hfocus, amarin)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มท. กล่าวถึงกรณีมีกลุ่มผู้สนับสนุนการใช้กัญชามาชุมนุมกดดันรัฐบาล ว่า เป็นเรื่องที่ สร.ต้องชี้แจง ควรต้องรับฟังหลาย ๆ ฝ่าย สัปดาห์ที่แล้วมีผู้ต่อต้าน สัปดาห์นี้เป็นเรื่องของผู้สนับสนุน คิดว่า รมว.สร.จะได้ข้อมูลที่รอบด้านครบถ้วนทั้งสองฝ่าย หลังจากนั้นต้องฟังทั้งนักวิชาการ แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก และ แพทย์แผนปัจจุบัน เป็นเรื่องที่จะได้ช่วยกันพิจารณา</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่มีผู้สนับสนุนและคัดค้านการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ว่า เรื่องการปรับแก้ประกาศกัญชาเป็นยาเสพติดต้องมีการเขียนเปิดไว้ว่าทำอะไรได้บ้าง โดยเฉพาะเรื่องทางการแพทย์ หรือ การแพทย์เพื่อเศรษฐกิจ และมีระยะเวลาให้ผู้ประกอบการปรับตัวก่อนบังคับใช้ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ย้ำทำ เชิงสันตนาการไม่ได้ ส่วนการขอขึ้นทะเบียนปลูกกัญชา กฎหมายยังไม่ห้าม ยังดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย สำหรับร่าง พ.ร.บ.กัญชง กัญชา พ.ศ. ... ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือ</p> <p>- นายประสิทธิ์ชัย หนูนวนล เลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย พร้อมมวลชนสนับสนุนการออกกฎหมายควบคุม การใช้กัญชา ไม่ต้องการให้นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ได้ยื่นหนังสือขอเรียกร้องไปที่นายกฯ ระบุ ให้เวลารัฐบาลให้คำตอบ ภายใน 11 มิ.ย. เวลา 10.00 น. มิเช่นนั้นจะยกระดับการชุมนุม เข้าไปประชิดรั้วทำเนียบรัฐบาลมากขึ้น สำหรับข้อเรียกร้องที่ เสนอต่อนายกฯ มีดังนี้ 1. การควบคุมกัญชาจะต้องใช้กฎหมายเฉพาะหรือ พ.ร.บ.กัญชา 2. หากรัฐบาลยังไม่ยอมรับในการ ควบคุมกัญชาด้วยกฎหมาย พ.ร.บ. ขอให้ตั้ง กก.ร่วมระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐเพื่อสำรวจวิจัยข้อมูลในมิติต่างๆ เกี่ยวกับกัญชา</p> <p>- ที่ จ.เชียงใหม่ นายเปี้ยว สุราษฎร์ แกนนำเครือข่ายกัญชา จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เครือข่ายกัญชาทั่วประเทศ พร้อม เดินหน้าผลักดันให้มีกฎหมายกัญชาควบคุม เพื่อรักษาสิทธิและคุ้มครองเกษตรกรผู้ปลูก ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายแบบครบวงจร ยืนยันว่านักลงทุนหรือผู้ประกอบการพร้อมปฏิบัติตามกฎหมาย หากมี พ.ร.บ.กัญชา ควบคุม เชื่อว่าแก้ปัญหาการแพร่ระบาด ยาเสพติดได้ ที่สำคัญต้องเสียภาษีให้รัฐ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจประเทศ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, news1live)</p> <p>- นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ (หมอเดชา) โพสต์เกี่ยวกับงานวิจัย “กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ : ทางออก ทางเลือก หรือทางตัน” ที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เผยแพร่ล่าสุด โดยมองว่าน่าเชื่อถือต่ำ เป็น การทำวิจัยแบบมีธง อ้างว่ายังมีหลักฐานเพียงพอที่จะแนะนำให้ใช้กัญชารักษาโรค ทั้งที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ เคยวิจัย เมื่อปี 2562 มีคนเข้าร่วมกว่า 180,000 คน พบรักษา 8 โรคได้ผลเกิน 80% และปลอดภัย 100% จนนำมาซึ่งกัญชาถูกบรรจุใน บัญชียาหลักของชาติปี 2564 และโครงการ 30 บาทฯ นำไปรักษามะเร็ง พาร์คินสัน และไมเกรน ข้อมูลชัดเจนขนาดนี้ กลับไม่ ปรากฏในงานวิจัยของ TDRI ยังไม่นับถึงข้อมูลจากต่างประเทศที่มีอีกมากมาย</p>	
<p><b>เศรษฐกิจสุขภาพ</b></p> <p><b>เปิดมทรรรมสมณไพโรจน์นาชาติ สมณไพรไทยสู่สายตาชาวโลก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน, กท.ธุรกิจ, ไทยนิวส์, สยามรัฐ, ข่าวสด, อีจัน, thethaiger, plewseengern, hfocus, newtv, ch3, thebetter, inn, ch7) ทีวีช่อง NBT</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ.และรองประธานกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ เปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “สมุนไพรไทย พัฒนาเศรษฐกิจไทย” ในงานมหกรรมสมุนไพรนานาชาติ International World Trade of Herbal city 2024 ที่ จ.มหาสารคาม เพื่อแสดงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางเมืองสมุนไพรและแหล่งผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการสมุนไพรรายใหญ่ ทั้งในและต่างประเทศ และเปิดโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจ พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานพิธี MOU ระหว่างผู้ประกอบการบริษัทผลิตยาสมุนไพรของสาธารณรัฐประชาชนจีน กับผู้ประกอบการประเทศไทย และ สสจ.มหาสารคาม ในการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งงานวิจัยสมุนไพรที่ปลูกในประเทศไทยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ มูลค่าเฟสแรก 250 ล้านบาท</p> <p><b>แพทย์แผนไทยฯ ผลิตหมอนวดมือทอง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (ผจก., กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, การเงินธนาคารออนไลน์, มติชน, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, thecoverage, hfocuse, thebangkokinsight, thansettakij, thaitodaynews, inn)</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. กล่าวว่า สธ. ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยนวดไทยเป็นอัตลักษณ์ไทยที่เป็นที่รู้จักของนานาประเทศ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จึงได้มอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ผลิตแรงงานด้านการนวดไทยที่มีมาตรฐาน ตั้งเป้าฝึกอบรมประชาชน 10,000 คน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเป็นหมอนวดมือทองที่มีประสิทธิภาพในการดึงเม็ดเงินในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สนับสนุนหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน และสร้างรายได้เข้าประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้ารายได้จากเศรษฐกิจสุขภาพด้านสมุนไพรและนวดไทยปีละมากกว่าหนึ่งแสนล้านบาท ภายในปี 2570</p> <p><b>MOU นวดแผนไทย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, บ้านเมือง, ข่าวสด, thebetter, ch3)</p> <p>- นายวิฑรพล โตรมศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. เป็นสักขีพยานพิธี MOU เรื่อง ส่งเสริมการสร้างงานในต่างประเทศ ที่สมาคมแพทย์แผนไทย จ.นครราชสีมา ระหว่าง รร.ปาณินวดแผนไทย ซึ่งได้รับมาตรฐานการรับรองในประเทศ กับบ.ไทยออดิสซีย์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศมาเลเซีย) ซึ่งเป็นเจ้าของเครือข่ายสปา และการนวดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการอบรมมีทางเลือกในการทำงานทั้งในและต่างประเทศ เผยแพร่ศาสตร์การนวดแผนไทยให้โด่งดังไปทั่วโลก</p> <p><b>อย.เปิดศูนย์บริการผลิตภัณฑ์คุณภาพเบ็ดเสร็จ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, บ้านเมือง, กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, สำนักข่าวแห่งชาติ, innNEWS, newtv, isranews, thansettakij, hfocuse) ทีวีช่อง (TNN, NBT)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ตรวจสอบผลการดำเนินงาน ของ อย. เผย อย. ได้ปรับปรุงระบบ ลดขั้นตอน กฎระเบียบต่างๆ สามารถให้บริการอนุมัติ อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้เร็วขึ้นมากกว่า 50% ย้ำให้เร่งสื่อสารทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานกับผู้ประกอบการและประชาชน พร้อมมอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ทารือกับ อย. ปรับระบบ/ กฎหมายให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพร สร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ผจก., อปท.นิวส์, TNN, sondhitalk, thebangkokinsight)</p> <p>- นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกฯ เผยนายกฯ ห่วงใยสุขภาพประชาชนในช่วงฤดูฝนที่มีพบการแพร่ระบาดของไวรัสหวัดใหญ่ โดย สธ. ได้ดำเนินการสิทธิประโยชน์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้ 7 กลุ่มเสี่ยง รับบริการได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทุกแห่ง ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2567 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด</p>	
<p><b>ไทยเผชิญปัญหาสุขภาพจิตกว่า 10 ล้านคน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รองปลัด สธ. เผยที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ซึ่งมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกฯ เป็นประธาน ได้หารือเรื่องสุขภาพจิตของประเทศที่ต้องเร่งแก้ไข โดยข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒน์ ระบุว่าคนไทยเผชิญปัญหาสุขภาพจิตกว่า 10 ล้านคน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับโลก ได้มอบนโยบายให้คณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพจิตก่อนเกิดปัญหาสุขภาพจิตหรือป่วยเป็นโรคจิตเวช โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น โดยให้จัดระบบเฝ้าระวังป้องกันผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดและป้องกันแก้ไขปัญหามาต้วตตายให้เป็นตัวชี้วัดระดับจังหวัด ได้แก่ อุบัติการณ์การพยายามฆ่าตัวตายลดลง และอัตราการเฝ้าระวังช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช และยาเสพติดที่เสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงตามระบบเฝ้าระวังความรุนแรง</p> <p>ด้าน นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการมาตรการเพิ่มจิตแพทย์ และร่วมกับ สปสช.พิจารณาเพิ่มงบประมาณและสิทธิประโยชน์ด้านยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงเพิ่มสิทธิในการดูแลผู้ป่วยทางจิต</p>	
<p><b>อย. ตรวจสอบสารเอทิลีนไกลคอลเกินมาตรฐานใน “ยาน้ำสำหรับเด็ก”</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยนิวส์, ข่าวสด, อีจัน, ทีวีช่อง NBT, thethaiger, plewseengern)</p> <p>- นพ.ณรงค์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย. ได้เก็บตัวอย่างยาน้ำสำหรับเด็กส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการตรวจพบ เอทิลีนไกลคอล เกินมาตรฐานในตัวทำละลายยา และเป็นสารช่วยปรุงแต่งรสชาติให้ความหวาน จึงมีคำสั่งให้ผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันเรียกเก็บคืนยาน้ำสำหรับเด็ก จำนวน 15 รายการ 31 รุ่นการผลิต ออกจากท้องตลาดโดยเร็ว</p>	
<p><b>หัดพิษ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, news1live, ,sondhitalk, hfocus pptvhd36, linetoday, thailandplus, ch7)</p> <p>- พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นพ.ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝน มีหัดป่าหรือหัดขึ้นเองตามธรรมชาติหลากหลายชนิดทั้งหัดกินได้และหัดพิษ ซึ่งมีลักษณะภายนอกใกล้เคียงกันมาก ทำให้พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการกินหัดพิษเป็นประจำทุกปีในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะพื้นที่ป่า ในปีนี้ มีรายงานแล้ว 10 เหตุการณ์ ผู้ป่วยรวม 36 ราย เสียชีวิต 4 ราย เตือนประชาชนซื้อและกินหัดจากฟาร์มหัดหรือแหล่งที่มีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัย หลีกเลี่ยงการกินหัดป่าหรือหัดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติอาจเป็นหัดพิษ เสี่ยงเสียชีวิตได้ แนะนำ ไม่รู้จัก ไม่แน่ใจ ไม่เก็บ ไม่กิน</p>	
<p><b>กรมวิทย์พัฒนาบุคลากรด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaitodaynews</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ MOU ความร่วมมือทางวิชาการ กับ ผศ.ดร.วิจิต สุขทร รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดี.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยเน้นการดำเนินงานทางวิชาการ การเรียนการสอนนักศึกษาและการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับงานวิจัยด้านงานรังสีและเครื่องมือแพทย์</p>	
<p><b>ขับเคลื่อน “ชุมชนล้อมรั้ว”</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, โลกวันนี้, กรมประชาสัมพันธ์, ch7, springnews)</p> <p>- ที่ห้องประชุมคริสตัส โรงแรมคริสตัส อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สสส. จัดเวทีสานพลังชุมชนล้อมรั้ว พื้นที่พื้นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลาง ร่วมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ภาคใต้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนกลไก พชอ. และถอดบทเรียนความสำเร็จเพื่อขยายผลต่อไปทั่วประเทศ</p>	
<p><b>สช. พัฒนา e-Living Will สร้างสุขระยะท้าย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- ที่ประชุมคกก.สุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 3/2567 เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพระยะสุดท้ายของชีวิต ตามมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพฯ มุ่งพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง เชื่อมโยงสู่ชุมชน ผ่านระบบบริการปฐมภูมิ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบการดูแล พร้อมผลักดันระบบการแสดงเจตนาแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Living Will สู่การรับรู้-เข้าถึงมากขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงเริ่มต้นการใช้งานระบบมีสถานพยาบาลและภาคีเครือข่ายนำร่องลงทะเบียนเข้าร่วมการใช้งานระบบแล้ว 10 แห่ง ได้แก่ รพ.ราชพิพัฒน์, รพ.ลำพูน, รพ.พระจอมเกล้า, รพ.นครนายก, รพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต, บริษัทชีวมิตร, เยือนเย็นวิสาหกิจ, กลุ่ม peaceful death, มูลนิธิพุทธวิธี วัดป่าโนนสะอาด และมีประชาชนทยอยลงทะเบียนจัดทำหนังสือแสดงเจตนาฯ เพิ่มขึ้น ผู้สนใจเข้าใช้งานระบบได้ที่ <a href="https://e-livingwill.nationalhealth.or.th">https://e-livingwill.nationalhealth.or.th</a></p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>คุมเข้มกฎหมายเครื่องตี้มแอลกอฮอล์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ข่าวสด, สยามรัฐ, sondhitalk)</p> <p>- ผศ.ดร.ชิตตะวัน ชนะกุล ม.เกษตรศาสตร์ เผยถึงกรณีร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ พ.ศ.... ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วาระ 2 ขั้นการพิจารณาโดยคณะ กมธ. จะลดทอนเนื้อหาการควบคุมการบริโภคเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ เช่น การขยายเวลาการจำหน่าย การอนุญาตให้โฆษณา ฯลฯ ว่า บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการในสาขาต่างๆ ร่วมลงชื่อกว่า 1,000 รายชื่อ เพื่อเสนอความเห็นและข้อห่วงใยไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกฯ ครม. รวมถึงพรรคการเมืองทุกพรรค ดังนี้ 1.ควรคงมาตรการควบคุมการเข้าถึงเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ ทั้งด้านอายุ เวลา และสถานที่ 2.ห้ามการโฆษณา ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของ WHO ที่ระบุไว้ว่า มาตรการด้านภาษี การควบคุมการเข้าถึงเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ การห้ามการโฆษณา เป็น 3 วิธีที่มีประสิทธิผลและคุ้มค่าในการลดการบริโภคเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ และ 3.เร่งปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การหวังพัฒนาเศรษฐกิจด้วยสินค้าอบายมุข เป็นแนวนโยบายสาธารณะที่ผู้แทนปวงชนและรัฐบาลพึงสังวร เพราะอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางความคิด รวมถึงพฤติกรรมของคนในสังคม</p>	
<p><b>ยกระดับประสิทธิภาพการรักษาโรคหืด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า</p> <p>- สมาคมโรคมะเร็งไทย ร่วมกับสมาคมออร์เวซซ์ สมาคมโรคมะเร็งระบบหายใจ สปสช. และกรมการแพทย์ แถลงข่าวโครงการ "หายใจสบาย, ใช้ชีวิตเต็มที่: ผู้ป่วยโรคหืดต้องไม่เสียชีวิต" หรือ "Breathe Easy, Live Fully: Towards Zero Asthma Deaths" เนื่องในวันหืดโลก (World Asthma Day 2024) เพื่อร่วมยกระดับประสิทธิภาพการรักษาโรคหืดในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สป.สธ. เพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนร่วมกับภาคีองค์กรต่าง ๆ พร้อมเสนอแนวทางลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหืดให้เหลือน้อยที่สุด โดยคาดหวังให้เหลือศูนย์ภายใน 10 ปี</p>	
<p><b>ล้างพิษตับด้วยน้ำมันมะกอก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk, news1live)</p> <p>- ดร.เจษฎา เต็มดวงบริพันธ์ จุฬาฯ โปส닥กรณีมีแฟนเพจส่งข้อความสอบถาม ระบุ ตอนนี้อยู่ เชียงใหม่ มีสถานที่แห่งหนึ่งอ้างดีท็อกร่างกาย เก็บค่าหัวคนละ 3,000 บาท รับ 30 คน/คอร์ส ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน โดยให้ดื่มน้ำมันมะกอกผสมน้ำเสาวรส น้ำมันหลาย ๆ แบบ และไม่ได้ทานข้าวสักมื้อ บอกว่า ที่ถ่ายออกมาคือน้ำเสียในร่างกาย หากมีสีขาวปนเป็นมะเร็ง สวนสายยางท่อน้ำเข้าท่ออุจจาระอีก บ้างก็ว่ามีเม็ดหินขับออกมาด้วย ซึ่งครอบครัวเริ่มจะหลงเชื่อ พร้อมเตือนว่าอย่าหลงเชื่อทำตาม การกินแต่น้ำมันมะกอกกับน้ำผลไม้จะเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นในลำไส้ น้ำมันเปลี่ยนสภาพกลายเป็นก้อนสบู่ พอถ่ายออกมาก็เคลมว่าเป็นก้อนนิ่วถุงน้ำดี เป็นสารพิษจากตับ ซึ่งความจริงน้ำมันที่กิน เข้าไปที่ตับหรือถุงน้ำดีไม่ได้ และขอหน่วยงานด้านสาธารณสุข ใน จ.เชียงใหม่ ช่วยกวดขันปราบปรามด้วย</p>	
<p><b>กม.รับรองเพศสภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ ไทยโพสต์</p> <p>- WHO ประกาศสถานะการมีเพศสภาพไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิด ออกจากหมวดความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม ในบัญชีจำแนกโรคสากลฉบับที่ 10 (ICD-10) และบรรจุใหม่ใน ICD-11 ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศแทน เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิของคนข้ามเพศ และคนที่มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มอื่น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65</p>	
<p><b>ทบทวนฉลากภาษาต่างประเทศ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, ผจก., mcot, topnews, sondhitalk)</p> <p>- ตัวแทนผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องตี้มยักษ์ใหญ่ เข้าพบหารือ นายเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อ.ย. ขอให้ทบทวนเรื่องการพิจารณาการแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการภาษาต่างประเทศตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ สธ. ที่ยังมีความไม่คล่องตัวในทางปฏิบัติ อาจส่งผลให้ประเทศคู่ค้าตีความไปว่ามีเจตนาปิดกั้นทางการค้าได้ และอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพการแข่งขันของเอกชนไทยด้วย โดยรองเลขาฯ อ.ย. ทราบถึงปัญหาและจะนำข้อมูลนี้หารือร่วมกันไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อหาทางออกต่อไป</p>	